



## ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

\*\*\*\*\* โทร. (074) 311760 หรือ [www.songkhla.tmd.go.th](http://www.songkhla.tmd.go.th)\*\*\*\*\*

### ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 2-8 มกราคม 2562

ช่วงที่ผ่านมา มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และระนอง ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักได้แก่พัทลุง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 309.3 มม. ที่ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61

สำหรับบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 18.7 °ซ. ที่ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62

### คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

**การคาดหมาย** ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 62 ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนภาคอื่นๆมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง **หลังจากนั้น** ในช่วงวันที่ 11-12 ม.ค. 62 ภาคเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ในบริเวณยอดดอย ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 13-15 ม.ค. 62 ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนน้อย

**ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา** ในช่วงวันที่ 9-10 ม.ค. 62 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือไปปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนแล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนอง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 11-12 ม.ค. 62 อุณหภูมิลดลง และมีอากาศหนาวเย็นลง ในขณะที่ในช่วงวันที่ 10-12 ม.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 13-15 ม.ค. 62 บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยบนมีอากาศหนาวเย็นลงและอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

**ข้อควรระวัง** ในช่วงวันที่ 10-15 ม.ค. 62 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย

### ผลกระทบต่อการเกษตร

- ระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งตลอดช่วง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว นอกจากนี้ควรระวังอันตรายและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชสวนและพืชไร่ โดยดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อลดความชื้น

- บริเวณพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมขัง เกษตรกรควรระบายน้ำออกจากแปลงปลูก ไม่ควรปล่อยให้น้ำขังบริเวณโคนต้นพืชนาน เพราะจะทำให้รากพืชเน่า ต้นพืชตายได้ รวมทั้งควรปรับพื้นที่ฟูสภาพสวนและแหล่งน้ำให้ใช้ได้ดังเดิม